



เกียรติศักดิ์ พิวกลิ่น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2561 ขยายตัวได้เกินคาดโตถึง 4.8% เร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวได้ 4.0%

นอกจากนี้ ยังถือว่าเศรษฐกิจขยายตัวได้สูงสุตรอบ 20 ไตรมาสแรกหรือในรอบ 5 ปี ของเศรษฐกิจไทยจน สศช.ปรับการขยายตัวเศรษฐกิจทั้งปี 4.2-4.7% หรือมีค่าเฉลี่ย 4.5% ถือว่าเป็นคาดการณ์สูงกว่าทุกสำนักงานทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสำนักงานเศรษฐกิจของภาคเอกชน

ในขณะที่ก่อนหน้านี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 4.1% และกระทรวงการคลังคาดว่าจะขยายตัวได้ 4.2%

ขณะที่ภาคเอกชนอย่างธนาคารซีไอเอ็มบี ก็ออกมาปรับประมาณการปี 2561 จากเดิม 3.7% เป็น 4.3% เนื่องจากเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกที่ สศช.ประกาศออกมาขยายตัวได้เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก โดยก่อนหน้านี้ธนาคารซีไอเอ็มบีได้ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจจาก 4% เหลือ 3.7% เนื่องจากมีการเลื่อนเลือกตั้งไม่ทันภายในปี 2561 ทำให้กังวลทุนเกิดความไม่มั่นใจ รอดความชัดเจนนโยบายของรัฐบาลใหม่

อย่างไรก็ตาม สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ออกมาระบุ



ศก.ไทยโตแต่หัวฐานรากยังแย่

ว่า เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เกินคาดมาจากรัฐบาลทำงานอย่างหนักร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งดอกผลทางเศรษฐกิจโตได้มากเช่นนี้ได้มาไม่ใช่ง่าย โดยรัฐบาลไม่ได้ปล่อยให้เศรษฐกิจ

โตไปตามปกติ แต่ได้ดูปัจจัยทำให้ได้มากกว่าปกติ

“การขยายตัวเศรษฐกิจล่าสุดน่าดีใจ แต่ไม่ได้ประหลาดใจ เพราะรัฐบาลคาดไว้อยู่แล้วให้เป็นอย่างนี้

เพียงแต่จะมาถึงเมื่อไรเท่านั้น ตอนนี้องให้ความสงบของบ้านเมืองเป็นอย่างดีที่ผ่านมา เพราะไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างวันนี้ไม่ได้" สมคิด กล่าว

ทั้งนี้ จะเห็นว่าแม้เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ดี แต่รัฐบาลก็ยังเป็นห่วงเรื่องความไม่สงบทางการเมืองที่เริ่มมีการประท้วงเพื่อให้มีการเลือกตั้ง ทำลายบรรยากาศการลงทุนของประเทศอยู่ไม่น้อย

นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยปี 2561 ยังมีปัญหาอื่นๆ รุมเร้าอีกมาก ประเด็นที่สำคัญที่สุด คือการที่เศรษฐกิจขยายตัวแบบกระจุกตัวอยู่กับกลุ่มทุนบนส่วนยอดของเศรษฐกิจเท่านั้น เห็นได้ชัดจากการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศผลกำไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีกำไรไตรมาสแรกปี 2561 สูงถึง 2.86 แสนล้านบาท ขณะที่ ธปท.ประกาศผลกำไรไตรมาสแรก 2561 ของธนาคารพาณิชย์ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ขณะที่เศรษฐกิจฐานรากผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ กลับรู้สึกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยไม่ได้ดีขึ้น เพราะเงินในกระเป๋าไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นกอบเป็นกำเหมือนกับกลุ่มทุนที่บนยอดเศรษฐกิจ

แม้ว่ารัฐบาลจะออกภาษีเงินได้ขยายตัวรายได้ของภาคเกษตรดีขึ้น ทำให้ผู้มีรายได้น้อยมีรายได้เพิ่มมากขึ้น แต่รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากเงินหลายแสนล้านบาท ที่รัฐบาลพยายามอัดฉีดลงไปในช่วงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแจกสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำประกอบธุรกิจ และกู้ไปใช้ฉุกเฉิน การขยายตัวของเศรษฐกิจฐานรากจึงไม่ได้เป็นผลพวงจากเศรษฐกิจบนยอดขยายตัว แต่เป็นเงินภาษีที่รัฐบาลทุ่มเข้าไปพยุงเพื่อไม่ให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าบริหารเศรษฐกิจล้มเหลว เพราะยังรวบกระจุก

จนกระจายเหมือนเดิมทุกรัฐบาลที่ผ่านมา

นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงจากราคาน้ำมันที่แพงเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งจะกระทบการบริโภคและการลงทุนทำให้เกิดการชะงักและทำให้เศรษฐกิจไทยอาจจะขยายตัวไม่ได้ตามที่รัฐบาล หรือ สศช. คาดการณ์ไว้ได้

อีกด้านหนึ่ง การขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐในปีนี้จะทำให้ดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปีหน้าต้องปรับขึ้นจากปัจจุบัน 1.50% ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่จะลดการขยายตัวของเศรษฐกิจ เพราะเอกชนที่จะเริ่มลงทุนจะชะลอทั้งจากความไม่แน่นอนของการเลือกตั้ง การตั้งรัฐบาลใหม่ และต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น

ดอกเบี้ยที่ปรับตัวขึ้นยังกระทบกับการลงทุนของภาครัฐให้มีต้นทุนแพงขึ้น โดยที่ผ่านมามีการลงทุนของภาครัฐของภาครัฐล่าช้า การเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2561 ก็ยังล่าช้าต่ำกว่าเป้าหมายเป็นตัวจุดเศรษฐกิจมาตลอดทุกปี ล่าสุด สมคิดนั่งเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการพีพีพี) ก็ได้สั่งให้โครงการพีพีพีที่จะชะลอให้เดินหน้าต่อเร่งรัดทุกโครงการให้เดินหน้าได้ภายในปีนี้อย่างน้อย 3 โครงการ ประมาณการมูลค่าเงินลงทุนรวม 4.46 แสนล้านบาท ที่ล่าช้า ได้แก่ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครปฐม-ชะอำ 8.06 หมื่นล้านบาท โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก 1.28 แสนล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ส่วนตะวันตกและตะวันออก 2.38 แสนล้านบาท

ดังนั้น สศช.จึงให้ความสำคัญกับการบริหารเศรษฐกิจในปี 2561 ที่เหลืออย่างมากว่า ต้องสนับสนุนการขยายตัว

เศรษฐกิจภาพรวมให้ขยายตัวได้ต่อเนื่อง เพราะหน่วยงานเศรษฐกิจภาคเอกชนประเมินว่า เศรษฐกิจในไตรมาสต่อๆ ที่เหลือจะขยายตัวได้ชะลอลงไม่ได้เกินคาดอย่างไตรมาสแรกที่ผ่านมา

นอกจากนี้ รัฐบาลต้องเร่งการลงทุนให้ได้ตามเป้าหมาย การเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2561 ต้องให้ได้ 66.7% และการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้ได้ 77% ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย

ขณะเดียวกัน รัฐบาลต้องดูแล

เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย การช่วยเหลือตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งการดูแลมาตรการสินเชื่อให้มีความเพียงพอ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเปราะบางต่อการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันและอัตราดอกเบี้ย

จะเห็นว่า แม้แต่ สศช.ก็เห็นห่วงเรื่องการขยายตัวเศรษฐกิจภาพรวม และการช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานราก เพราะหากเศรษฐกิจภาพรวมขยายตัวได้ชะลอลง เศรษฐกิจส่วนยอดไม่ได้รับผลกระทบมาก เพราะแค่ขาดทุนกำไรหรือมีกำไรลดลงเท่านั้น แต่เศรษฐกิจฐานรากจะลำบากมากขึ้น เพราะเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวได้ถึง 4.8% ยังไหลลงไม่ถึงฐานรากให้รู้สึกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยดีขึ้น

ที่สำคัญการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต้องทำต่อเนื่อง ไม่อ่อนแรง โดยเฉพาะการแจกสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 การฝึกทักษะเพิ่มอาชีพที่เดินหน้าได้ล่าช้า จะทำให้เศรษฐกิจฐานรากทรุดลงอีก ยิ่งตอกย้ำว่าเศรษฐกิจขยายตัวดีแต่ส่วนยอด แต่เศรษฐกิจฐานรากมีแต่ทรุดทรุดลงทุนวัน ■